

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สรุปคำเทศนาของ ศาสนาจารย์ ดร. ศึกษา เทพอารีย์
(คิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา)

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 14.30-15.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารนิลสันเฮสส์

หัวข้อ : นำหนึ่งใจเดียวกัน (TEAM WORK)

พระวจนะ : ฟิลิปปี 1: 27 และ 2: 1-5 “”

เนื้อหา : * Team work makes the dream work * เพราะพระคัมภีร์ก็ได้ยืนยันในสิ่งเหล่านี้ มากกว่าทักษะที่เราจะมี ยกตัวอย่างในทีมฟุตบอล หัวหน้าทีมต้องการผู้ที่เล่นอย่างดี ในทีม มากกว่าผู้ถูกซื้อตัวมาในราคาที่แพง เพราะฉะนั้นการที่มีครูที่ดี ก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะครูใหม่ที่เข้ามา เมื่อเข้ามาอยู่ในโรงเรียน เรามีความเชื่อมั่นต่อกัน ในความศรัทธาที่เรามีอยู่ พึ่งพาอาศัยกัน ไว้วางใจกัน ขอมงานนี้ นี่คือเคล็ดลับในความฝันของ team work teamwork จึงกลายเป็นเครื่องมือที่คนธรรมดาไม่เป็นคนธรรมดา เพราะเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่ความสำเร็จ ยกตัวอย่าง หอบาเบล ในพระวจนะของพระเจ้าให้ความสำคัญไว้ว่า ทุกคนช่วยกันเดินรอบหอบนมันพังทลายลง เช่นเดียวกับลูกองุ่น 1 ลูกไม่สามารถทำเป็นเหล้าองุ่นได้ ถ้าไม่เอาทั้งพวง พระพรก็อยู่ที่ผลเหล่านั้น ยกตัวอย่างอีกสักอย่าง ฟิ่ง เราจะเห็นว่า มีสิ่งงาน ฟิ่งหลวง มีหลายหน้าที่ วันที่อากาศร้อน มีฟิ่ง 1 ฟิ่งไม่ออกจากรัง เพื่อที่จะตีปีกลดความร้อน ป้องกันตัวอ่อน ไข่อ่อนที่อยู่ในรัง อุณหภูมิ ในรังฟิ่งต่ำกว่าอุณหภูมิข้างนอก (10 องศา) ในวันถัดมา ฟิ่งที่ตีปีกก็ออกไปหาอาหาร (เกลสรดอกไม้) เราจะเห็นได้ว่ามันสลบเป็นกลุ่มเพื่อทำหน้าที่ (ทางชีวภาพ)

ของฝากสำหรับครู มี 3 ส.

1. การใส่ใจ ซึ่งกันและกัน ตัวอย่าง เรือที่นั่ง 2 คน มีหัวเรือและท้ายเรือ เมื่อพายออกไปนอกฝั่ง ปรากฏว่าเจอรูรั่วในเรือ หัวเรือก็บอกท้ายเรือให้ช่วยอุดรอยรั่วให้ ส่วนท้ายเรือก็บอกปิดหน้าต่างว่าทุระไม่ใช่ คงจะรู้คำตอบแล้วว่าเป็นอะไร ?
2. สื่อสารที่ดี เราจะใช้อารมณ์ไม่ได้ เพราะจะทำให้การสื่อสารไม่รู้เรื่อง ก่อปัญหา ให้กับผู้รับสารและผู้ส่งสาร ต้องใช้เหตุผลมาอยู่เหนืออารมณ์
3. เสียสละ สิทธิบางอย่าง การเรียกร้อง ผลประโยชน์ เพื่อให้ได้สิ่งที่คิดว่า เราไม่ควรทำ ในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้า เราต้องเสียสละ อุทิศในการทำงาน

TEAM WORK ต้องเสียสละและทำตัวให้มีคุณค่า สักคี่ศรีต่อชีวิต เราจะเห็นได้จาก ฟุ่งานที่บินข้ามทวีปเมื่อถึงฤดูหนาว ฤดูร้อน ในระยะทาง 7,000 ไมล์ บินเป็นรูปตัววี เมื่อหัวหน้าเหนื่อย มันก็จะเปลี่ยนจำฝูงนำอยู่เสมอ ตามหลักฟิสิกส์ นกจะบินกระแทกกำแพงอากาศ ทำให้เกิดแรงลมดูดนก ยิ่งเป็นฟุ่ง จะถูกดูดเข้าไป 71 % ทำให้นกสามารถบินไกลขึ้น เช่นเดียวกันกับครูที่บิน ไปอย่างเป็นทีม เป็นรูปตัววี นกที่อยู่ข้างหลังจะ

ส่งเสียงร้องเพื่อบอกจำฝูงว่าเราสบายดี สามารถเปิดวิสัยทัศน์ มองเห็นทุกตัวที่บินได้ครบถ้วน (ทักษณวิสัย) ถ้ามีตัวหนึ่งตัวใดป่วย นก 2 ตัวจะดูแลนกที่ป่วย พาบินออกจากฝูง ตายหรือบินต่อไป แล้วค่อยกลับไปฝูงของมัน เพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง แต่จงมีน้ำใจต่อกันและกันในพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ 33 ปี ของพระองค์ ข้าพเจ้าประเสริฐแห่งการกลับใจใหม่ คำสอนของพระองค์ก็สนับสนุนในการสิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นมาจากความตาย

TEAM แปลว่า TOGETHER EVERYONE ACHIEVE MORE ก็คือ เราทุกคนจะได้มากขึ้น เมื่ออยู่ร่วมกัน และเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะเตรียมพระพรให้เราทุกคน 71 % ของงานที่เราทำ.

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรแก่ครูทุกท่าน

สรุปคำเทศนาโดย รุ่งนภา นิตยภูมิ (ครูงานศาสนกิจ)